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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um rammaáætlun um nýtingu jarðvarma og vatnsafls.

Frá Þórunni Sveinbjarnardóttur.

Hvernig miðar gerð rammaáætlunar um nýtingu jarðvarma og vatnsafls? Hvenær telur ráð-
herra líklegt að áætlunin líti dagsins ljós?


